

Số: 377 /SGDDĐT-GDTrH  
V/v Hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ,  
chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2016  
và xét tốt nghiệp lớp 9 THCS.

Hải Dương, ngày 3 tháng 3 năm 2016

Kính gửi:

- Trường THPT, Trung tâm GDTX và GDTX-HN-DN;
- Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Dương;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện công văn số 1044/SGDDĐT-GDTrH ngày 04/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015 - 2016 và Công văn số 1231/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2016; nhằm chuẩn bị cho học sinh lớp 12 và học sinh lớp 9 có kiến thức, kỹ năng, tâm lý bước vào kỳ thi quốc gia THPT năm 2016 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường THPT, Trung tâm GDTX và GDTX-HN-DN, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Dương (sau đây gọi chung là các trường) và Phòng GDĐT huyện, thành phố, thị xã triển khai các nội dung sau:

### **I. Thực hiện chương trình và kiểm tra cuối học kỳ 2**

1. Kiểm tra, rà soát toàn bộ việc thực hiện chương trình ở các khối lớp, đặc biệt là lớp 9, lớp 12 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 và Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông, bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nghiêm cấm việc cắt xén chương trình đã quy định.

Trước khi kiểm tra cuối học kỳ 2, tất cả học sinh phải có đủ cơ số điểm tối thiểu ở tất cả các môn học theo đúng Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Quy chế đánh giá xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT (Ban hành theo Văn bản hợp nhất số 23/VBHN- BGDĐT ngày 29/8/2014).

2. Việc kiểm tra cuối học kỳ 2 phải được các trường chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá chính xác, khách quan chất lượng học sinh. Mục đích yêu cầu, đối tượng, thời gian, hình thức tổ chức kiểm tra, quy trình biên soạn đề, coi, chấm bài kiểm tra cuối năm thực hiện theo tinh thần công văn số 1390/SGDDĐT-GDTrH ngày 19/11/2015 của Sở. Đối với học sinh lớp 9, phòng GDĐT, trường THCS cần chủ động tổ chức kiểm tra cuối học kỳ, hoàn thành cơ số điểm, phù hợp với thời gian xét tốt nghiệp THCS theo quy

định. Riêng học sinh khối 12, sẽ kiểm tra cuối học kỳ theo hình thức kiểm tra chung toàn tỉnh 8 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ (đối với học viên lớp 12 GDTX không kiểm tra môn Ngoại ngữ) (*Sở sẽ có hướng dẫn riêng*). Thời gian hoàn thành đánh giá, xếp loại học sinh lớp 12 chậm nhất là ngày 14/5/2016.

3. Những thí sinh không đủ điều kiện dự thi các năm trước do xếp loại kém về học lực, nếu có nguyện vọng dự thi, nhà trường cần tổ chức cho học sinh được dự kiểm tra cuối năm một số môn học mà điểm trung bình dưới 5,0 để tính lại điểm trung bình cả năm và cấp giấy xác nhận điểm bảo lưu cho thí sinh đã dự thi năm trước theo quy định.

## **II. Tổ chức ôn tập và chuẩn bị cho học sinh lớp 12 thi THPT quốc gia**

### **1. Tổ chức ôn tập cho học sinh**

Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập, thi THPT quốc gia năm 2015 và điều kiện cụ thể của nhà trường về chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, Hiệu trưởng các trường, Giám đốc Trung tâm cần xây dựng kế hoạch và tổ chức ôn tập thi THPT quốc gia theo nguyện vọng ôn tập của học sinh lớp 12.

Tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập thi năm 2016, chú ý đến các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT. Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, quan tâm việc giúp học sinh nâng cao các mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức theo tinh thần Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận với 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Chú ý các yêu cầu chỉ đạo mới về dạy và học đã nêu tại hướng dẫn nhiệm vụ năm học, trong đó, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn, cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội gắn với thời sự quê hương, đất nước; đối với môn ngoại ngữ, cần tiếp tục nâng cao yêu cầu phát triển năng lực giao tiếp với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp chủ động phối hợp với giáo viên dạy các môn thi để phân nhóm học sinh trong lớp theo khả năng nhận thức, theo các môn thi tự chọn để có hình thức, phương pháp hướng dẫn ôn tập phù hợp, hiệu quả; quan tâm giúp đỡ học sinh học lực yếu, vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của chương trình; đối với học sinh khá, giỏi cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn. Nhà trường cần hỗ trợ cho học sinh tự học một số điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu bổ trợ và giải đáp thắc mắc cho học sinh.

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thống nhất với học sinh

và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học sinh, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải.

Việc tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi THPT quốc gia phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương; đặc biệt là đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học.

Đối với những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp nếu có nguyện vọng ôn tập, trường THPT, trung tâm GDTX cần tạo điều kiện tổ chức ôn tập cho các em.

## **2. Chuẩn bị cho học sinh lớp 12 thi THPT quốc gia**

Tuyên truyền để học sinh, cha mẹ học sinh nắm chắc những quy định, nhất là những điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đồng thời nắm rõ tình hình học tập của từng học sinh, đặc biệt là những học sinh có học lực yếu, kém có thể không đủ điều kiện dự thi để phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho việc học và ôn tập của học sinh.

Phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, của lớp để làm tốt công tác tư vấn giúp học sinh đăng ký dự thi đúng khả năng, trình độ và nguyện vọng của bản thân.

Kịp thời kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ, kịp thời hồ sơ cá nhân của học sinh đang học lớp 12 theo quy định.

Tổ chức phổ biến, học tập quy chế thi THPT quốc gia cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh lớp 12 dự thi để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh làm nhiệm vụ coi thi và dự thi chấp hành nghiêm túc Quy chế thi.

Chủ động và phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 diễn ra an toàn, đúng quy chế, đạt kết quả.

## **III. Xét tốt nghiệp lớp 9 chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016 – 2017**

### **1. Xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2016**

**Số lần xét tốt nghiệp, điều kiện xét tốt nghiệp, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp, tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp và quy trình lưu trữ hồ sơ** năm 2016 thực hiện theo tinh thần công văn số 487/SGDĐT- GDTrH ngày 04/5/2010 của Sở GD&ĐT.

Lịch xét tốt nghiệp THCS năm 2016:

+ Ngày 09-10/5/2016 các trường THCS tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.

+ Ngày 11-12/5/2016 Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP, TX duyệt kết quả và ra quyết định công nhận tốt nghiệp.

+ Ngày 13/5/2016 các trường THCS thông báo kết quả và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh.

+ Các Phòng GDĐT nộp kết quả xét công nhận tốt nghiệp về Sở theo đường công văn và theo hòm thư điện tử [phonggdtrh2008@gmail.com](mailto:phonggdtrh2008@gmail.com) chậm nhất vào ngày 30/5/2016.

Sở sẽ tiến hành kiểm tra việc tổ chức xét tốt nghiệp THCS của các đơn vị (lịch cụ thể thông báo sau).

2. Sau khi xét tốt nghiệp THCS, các trường THCS cần quan tâm tổ chức tuyên truyền, tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 9 trong việc lựa chọn, làm hồ sơ đăng ký vào trường THPT phù hợp với trình độ, năng lực và nguyện vọng của bản thân, tuyệt đối không làm thay hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT cho học sinh.

Nhận được công văn, Sở yêu cầu các trường chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng GDTrH hoặc Phòng GDCN-GDTrX) để kịp thời giải quyết. /*thb*

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Website Sở;
- Lưu: VT, Phòng GDTrH, GDCN-GDTrX.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lương Văn Việt**